



**ข่าว**  
News

**กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**  
Department of Local Administration

**สส. ย้ำ อปท. ต้องขับเคลื่อนนโยบาย “เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน” ต่อเนื่อง**

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงการติดตามการขับเคลื่อน “นโยบายเร่งด่วนเอาชนะยาเสพติด” ว่า ในขณะนี้ปัญหาเสพติดนับได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศ ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องดำเนินการขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับนโยบายดังกล่าว จึงได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง ๕ รั้ว ๔ โครงการ ได้แก่ รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน โครงการปราบปรามยาเสพติดและลดความเดือดร้อนของประชาชน โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดแบบ บูรณาการ โครงการสถานประกอบการป้องกันยาเสพติด โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมยังคงติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ จนถึงขณะนี้เมืองปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานถึง ๒,๑๒๑ ล้านบาท พบว่ามีการดำเนินงานขับเคลื่อนและการใช้งบประมาณสนับสนุนมากที่สุดใน รั้วชุมชน เป็นเงินประมาณ ๙๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖ ของการใช้งบประมาณด้านยาเสพติดทั้งหมด

ทั้งนี้ การดำเนินงานในรั้วชุมชนมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดทำแผนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านช่องทางต่าง ๆ ส่งเสริมการจัดประชาคมหมู่บ้าน จัดตั้งอาสาสมัครประจำชุมชนอย่างยั่งยืนโดยจัดทำแผนชุมชนมิตยาเสพติด จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว พัฒนาอาชีพ รายได้ แก่ชุมชน สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ/ยืนยันพื้นที่ จัดประชุมเพื่อรองรับการประกาศพื้นที่สีขาว กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นหน่วยงานสำคัญที่สนับสนุนการขับเคลื่อนในด้านอื่นด้วย โดยร่วมดำเนินการกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในรั้วชายแดน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน การปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดแบบบูรณาการ ซึ่งหากทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดลดลงและหมดไปจากชุมชนได้ จะช่วยส่งผลให้การพัฒนาอื่น ๆ สามารถขับเคลื่อนไปได้ โดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนทางด้านการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

\*\*\*\*\*

ข่าวลำดับที่ ๘/๒๕๕๔  
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔